

Số: /TB-UBND

Xuân Giang, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc nghiêm cấm thả rông gia súc, động vật nuôi ngoài đường, nơi công cộng trên địa bàn xã Xuân Giang

Trong thời gian qua, trên địa bàn xã có nhiều trường hợp thả rông gia súc, động vật nuôi trên các tuyến đường, những nơi công cộng, gây cản trở giao thông, mất trật tự mỹ quan, ô nhiễm môi trường; tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường, cũng như những rủi ro mất an toàn các phương tiện tham gia giao thông và ảnh hưởng tới hình ảnh của địa phương.

Để xây dựng Xuân Giang trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu, là xã xanh, sạch, đẹp, văn minh và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn sức khỏe cho nhân dân, UBND xã Xuân Giang thông báo:

1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có chăn nuôi gia súc, động vật nuôi trên địa bàn xã, thực hiện tốt một số nội dung sau:

a. Không chăn thả rông trâu, bò, gia súc trên các tuyến đường bộ công viên, khu quy hoạch, khu dân cư, khu vực công cộng, phải có người chăn dắt trâu, bò, gia súc băng qua đường.

b. Không chăn thả trâu, bò, gia súc mà không có người chăn dắt, không để phá hoại cây cối, rau màu của người dân, không để trâu, bò, gia súc phóng uế ra trên các tuyến đường bộ, công viên, khu quy hoạch, khu dân cư, khu vực công cộng.

c. Nuôi trâu, bò, gia súc phải có chuồng trại. Khi tiến hành chăn, thả, vận chuyển gia súc, động vật nuôi đảm bảo gia súc phải có dây xỏ mũi hoặc dây buộc cổ và phải có dụng cụ chứa chất thải kèm theo; trường hợp để gia súc, động vật nuôi phóng uế bừa bãi trên đường thì chủ gia súc có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ chất thải của gia súc.

d. Các chủ sở hữu đàn gia súc, động vật nuôi hiện đang thả rông tại các đơn vị thôn xóm trên địa bàn xã phải tự thực hiện việc nuôi nhốt, chăn thả theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình;

Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 31/01/2020 của Chính phủ. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn xã Xuân Giang nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- Các thôn xóm trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, CA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Tuấn